

"เปิดบัญชีฉาว รวมเรื่องคาวชาวบ้านเทิงปีฉลู"

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2552



ฟลุค เกริกพล - แพง ขวัญข้าว

เปิดบัญชีฉาว รวมเรื่องคาวชาวบ้านเทิงปีฉลู

ทุก...กปี เป็นต้องมีเรื่องฉาว ๆ มาให้ เจจวก ได้จวกทุกทีสินะ ก็ไม่รู้ว่คณบ้านเทิงไม่เซ็ดหรือไงกัน
ถึงได้ขยันมีเรื่องมาไห้เจไดเมาทมันทุก ๆ ปี แหม...พูดแล้วมันคั่นปากยับๆ อยู่รูแล้วไซ้ยะละวา เรื่องที่ฉาวที่สุดในรอบปีมีใครกันบ้าง
เอียงหุมาลีเจาคะ เจจวกจะกระชิบไห้ไดยินกันดั่ง ๆ ฟังชัด ๆ กันทุกคน เอ๊ก...ก



เต๋อ สมชาย เข้มกลัด

ฉาวเรื่องแรกเป็นของเจ้าของฉายา พ่อม่ายเลือดเดือด ที่ตอนนี้มีภรรยา มีลูกเป็นของตัวเอง และกลับตัวเป็นพ่อบ้านและสามีที่ดีเรียบร้อยแล้ว สำหรับ **เต๋อ สมชาย เข้มกลัด** ที่โผล่มาก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นปี ด้วยการไปมีเรื่องกับ "โกตา" วีระชาติ เด่นศิริกุล เจ้าของร้านข้าววัย 56 ปี ที่เขาแฉความมาโดนเต๋อทำร้ายร่างกาย ขณะที่โกตากำลังนั่งโซ้ยบะหมี่อย่างเอร็ดอร่อย โดยโกตาเล่าว่า วันนั้นเต๋อเมาอย่างหนัก เดินเข้ามายกมือไหว้ลูกค้าในร้านบะหมี่เรียงโต๊ะ ซึ่งทุกคนก็รับไหว้ตอบ แต่ตัวโกตาไม่ได้รับไหว้ ทำให้พระเอกดังไม่พอใจเลยจัดการทั้งหมด ทั้งเขา เอาชู่โกตาขวาง จนต้องมีคนช่วยตะโกนว่าตำรวจมา เต๋อถึงได้ผละหนีไป สุดท้ายโกตาก็ส่งนายยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายในร่างกาย 5 แสนบาท พร้อมลงคำขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 7 วัน คุณผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรกันเอ่ย...



หม่อม - นก - ปราย

ไม่เคยเห็นศึกไหนจะดุเดือดเผด็จร้อนเท่ากับศึกชิงกางเกงใน ระหว่าง ปราย ธนาอัมพฤษ และ หม่อม วิชิตา พินดั้ม ที่มีข่าวกับหนุ่มคนเดียวกัน คือ นก จิรศักดิ์ โยจิ้ว ผู้กำกับซีทีคอมที่สาวหม่อมเล่นอยู่ แต่สุดท้ายตัวจริงที่เป็นแฟนผู้กำกับหนุ่มก็คือ สาวหม่อม กระทั่งความไม่กินเส้นเริ่มมาบังเกิดตรงที่ปรายเคยเอาพ็อกเก็ตบุ๊กของหม่อมไป แล้วยายได้เป็นเงิน 8 พันบาท แต่เวลาผ่านไป สาวหม่อมก็กล่าวว่ายังไม่ได้เงินคืน แต่ไม่ติดใจเท่ากับที่ เวลาเจอกันตามงานพิธีกรสาวกลับทำเมินทำมีนดิ่งใส่ จากนั้นก็มีข่าว ว่าปรายได้ส่งกางเกงในผู้ชายที่ไซ้แล้ว และอาจว่าเป็นของนก ส่งไปเยยหม่อม แต่เมื่อข่าวแดง ก็มีคลิปเสียงไหลออกมาอีก โดยถูกอ้างว่าเป็นปราย โทรไปหาสาวหม่อม เพื่อขอทวงกางเกงใน หลักฐานสำคัญคือนกว่าศึกระอุนี้จะจบลงได้ ทั้งนกและหม่อมก็จบความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นไป ส่วนสาวปรายก็มีแฟนใหม่ หม่อม...ยุติธรรมดีแฮะ



การ์ตูน อินทรี

เพิ่งขึ้นหม้อจากการที่ โดม ปกรณ์ ลัม ประกาศว่าคบหาใจไม่เท่าไร นางร้ายหน้าหวาน อย่าง การ์ตูน อินทรี เกตุรสนทร ก็ตูกจากสวรรค์ดังแอก เมื่อจู่ ๆ ก็มีภาพหลุดออกมาประจาน ว่าสาวตุ๋นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วตั้งแต่อายุ 16 ปี พร้อมกับมีสาวนิรนามออกมาแฉว่าหนุ่มที่การ์ตูนเคยแต่งงานด้วยนั้น เป็นสามีของเธอเอง วางาย ๆ ก็คือดาสาวการ์ตูนจะไปแย่งสามีชาวบ้านนั้นละคะ...ฯ สุดท้ายการ์ตูนก็ยอมรับสารภาพ แต่เหตุที่แต่งงานกับผู้มีพระคุณก็เพราะว่าต้องเป็นลูกกตัญญู สุเพื่อแม่ แต่ถึงการตูนจะเป็นวัลลี ลูกสาวแสนดี แต่พี่โดมก็หนีไปมีน้องเพนท์ หวานใจคนใหม่อยู่ดี

ก่อนหน้านั้นไม่เคย...ไม่เคยออกมายอมรับ ว่าคบหาใจกับหนุ่มรุ่นน้อง อย่าง ชั้นนี้ สุวรรณเมธานนท์ แม้วจะมีหลายคนเห็นกันจะจะคาตา ว่าทั้งคู่แอบไปไหนมาไหนด้วยกัน แต่นั่นก็ยังไม่ทำให้สาวปากแข็งอย่าง อ่อม พียดา จุฑารัตนกุล ยอมรับ กระทั่งภายหลังอ่อมมาคบหาใจกับหนุ่มไฮโซ อาท สุรา ได้พักใหญ่ ก็ตัดสินใจร่วมหอเข้าประตูวิวาห์ ทว่าก่อนที่จะได้ล้มระฆัง กลับมีอุปสรรคที่เสมือนกางขึ้นใหญ่มาขวาง ด้วยรูปถ่ายที่สนิทสนมแนบชิดกับชั้นนี้ที่ไหลมาแบบไม่ทันตั้งตัว ด้วยเหตุว่าฝ่ายชายทำมือถือหายในรถแท็กซี่ โชคดี...โชคดีที่ทั้งอ่อมและชั้นนี้ ยังคงคอนเซ็ปต์ ต่อบตามสตีปว่ากอดกันแบบพี่น้อง ทำเอาใครต่อใครจ้องอยากจะเป็นพี่น้องกับอ่อมทั้งนั้นเลยวูย...



ฟลุค เกริกพล - แพง ชัญญา

กำลังคบกันจีจ่าอยู่กับ แพง ชัญญา เศวตวิมล อยู่ดีดี...เหตุยุ่ง ๆ ก็มาเกิดที่ร้านหมูกระทะ เมื่อมีคนแอบถ่ายภาพ ฟลุค เกริกพล มัธยมวิเศษ นั่งกินหมูกระทะ อยู่กับสาวลูกครึ่งญี่ปุ่น ชัญญา ทูมาดะ เรื่องราวทำท้าวจะเป็นรักสามเส้า แต่ฟลุครีบออกมาแจง ว่าวันนั้นแค่บังเอิญเจอกับสาวชัญญา เห็นยืนงง ๆ หน้าร้านหมูกระทะ เลยเรียกให้มานั่งด้วยกัน แต่สาวชัญญากลับออกมาแจงว่า แทจริงแล้วฟลุคมาข่มขืนจับเธอ พร่อมแจขอความที่ฟลุคสงมาใหดูจะจะ พร่อมบอกว่าเธออะมีแฟนแล้วคือหนุ่มละมุน วิน ไรวินทร จิรพลเศรษฐ์งานนี้ยังทำให้ฟลุคถึงกับควั่นอกหู เพราะคนเห็นเบอร์ของฟลุคที่ชื่อมาแพงแสนแพงกันจะจะ เลยโทรกันเข้ามาจนสายแทบไหม ฟลุคเลยประกาศตั้ง ๆ ว่าต่อไปจะไม่ขอพูดชื่อของผู้หญิงคนอื่นอีก และยั้่นว่าเขายังรักกับแพงดี เธอ...เถียงกันไปเถียงกันมา ตอนจบของเรื่องก็คือว่าหนุ่มฟลุคก็เลิกกับสาวแพงไป สาววินก็เลิกกับชัญญา แถมมีชาวพวงดบทยมาอีกว่า ที่ผ่านมานะ ชัญญาจัดฉากเพราะหวังเกาะฟลุคตั้ง โอ้ย...ซบซอนจ้งแะะดารา



มด คุณชัญญา

เคยออกมาทำให้ เพราะโดนมือดีแอบถ่ายในห้องน้ำโรงแรม แต่มาคราวนี้ **มด คุณัญญา ชัยรัตน์** ทำตัวเอง เพราะตื่นถ่ายคลิปลตัวเอง ขณะจูบกับหนุ่ม คริส คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต แกรมอริยาบถยังอยู่บนเตียงอีกต่างหาก อะไรหลักฐานมันจะมัดตัวขนาดนั้น...น แกรมยังไม่ได้มีแคคลิปเท่านั้น แต่ยังมีภาพหลุดจุก ๆ มาอีกหลายรอบ งานนี้พอเจอสื่อตอนถามไปถามมา สาวมดเลยบ่อน้ำตาแตก ปลอยโฮรองบอกหนูขอโทษ ก่อนที่หลังจากจะไปหัวเราะว่า สะใจตัวเองหรือใจจะหนู...ล่าสุดสมาคมนักข่าวบันเทิง เลยจัดฉายา "มดคันจิ้ง" ใส่พานให้เธอเป็นที่เรียบร้อย



หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย

หมดคดีมีนิกูเปอร์ไปไม่เท่าไร **หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย** ก็งานเข้า เพราะต้องฟ้องร้องเอาสมบัติร้อยละล้านของพ่อ มาจากนางวิมลรัตน์ และ นายอัคระ แม่เลี้ยงและพี่ชาย ที่หนุ่มอาศัยอยู่ด้วยมาตั้งแต่เล็ก โดยหนุ่มให้เหตุผลว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ และขอให้แยกแยะระหว่างบุญคุณกับความเป็นธรรม เรื่องนี้ทำให้แม่เลี้ยงของหนุ่มนั้น ออกมารองหมร้องไห้ ไม่คิดว่าลูกนอกไส้ที่รักเหมือนลูกในไส้จะทำกันไต่ลง หลานสาวหนุ่มก็ทยอยออกมาสาวไส้ วาสนัยที่ยังรักกันดีนั้น เธอต้องคอยสับรางรัก ระหว่าง เมย์ เฟื่องอารมย์ และ "เซ็ม" กฤตธีรา อินพรวิจิตร อย่างไรบ้าง เคียงกันรุนแรงไปมา แต่สุดท้ายก็แบ่งสมบัติ เอย...เคลียร์กันลงตัว เฮอ...คุยกันให้เขาใจตั้งแต่แรก...ก็เรียบร้อย



เพชร สรภพ - ไกรสร ลีละเมฆินทร์

ทำเอาคนวงการเพลงลูกทุ่งซ็อกกันไป เพราะเรื่องราวความไม่ลงรอยระหว่างพ่อลูก **เพชร สรภพ** และ **ไกรสร ลีละเมฆินทร์** เริ่มบานปลายในงานบวชของเพชรเอง โดยเหตุที่เพชรอยากจะทำบุญสร้างกุศลให้แม่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ แต่ทางญาติ ๆ และไกรสร เกิดไม่พอใจที่น้องเพชรทำอะไรไม่ปรึกษา และคิดว่าโดนแฟนสาวอย่าง "น้ำออย" ธิดารัตน์ อรรถรัตน์ และแม่ของฝ่ายหญิงชักจูง และหวังได้ผลประโยชน์จากชื่อเสียงของราชินีลูกทุ่ง กระทั่งน้องเพชรสุดทูน หลุดปากพูดในทำนองว่าโดนพ่อลวนลามทางเพศตั้งแต่เด็กสมัยที่ยังเรียนต่างประเทศ ทำให้ครอบครัวของเพชรเริ่มรับไม่ได้ และบอกว่ายากได้ตัวน้องเพชรไปตรวจสุขภาพจิต นอกเหนือจากมวยพ่อลูก ก็ยังมีมวยแม่เลี้ยงของเพชร คือ สิริกร อินพรหม ที่จะฟ้อง น้ำออย อีก โทษฐานหมิ่นประมาท ฟังเรื่องราวแล้วยากเกินเยียวยา



ริว อาทิตย์

อุตสาหกรรมหน้าไปตั้งนาน ก็ยังมีมือดีแอบไปถ่ายรูปได้อีกนะ เลยทำให้ความลับที่ ริว อาทิตย์ ดั่งสวรรค์รัตน์ อุตสาหกรรมเก็บไว้ ต้องกลายเป็นเรื่องสาธารณะว่าเขามีลูกชายแล้ว 3 คน แถมยังมีเมียอีก 2 คน แต่เรื่องมาแยก็อีตรางที่แม่ยายของริว ออกมาแฉว่าริวไม่เคยส่งเสียดูแลลูกสาว แถมยังไม่ดูแลลูก ไม่ใช่พ่อที่ต่ออย่างที่บอกต่อหน้าสื่อ แสบกว่านั้นคือขนาดริวบวช ยังตามไปตาขณะที่ริวเป็นนาคถึงหน้างาน แคนผังหุ่นของแท



นาธาน โอมาน

สุดยอดความฉาวแห่งปี ต้องยกให้ นาธาน โอมาน เพราะถึงวันนี้มหาภาพยที่เขาवलวงโลกก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จุดเริ่มต้นตั้งแต่นาธานออกมาบอกว่าเขาได้รับเลือกให้ร่วมแสดงภาพยนตร์มหา ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เรื่อง เดอะ ปรินซ์ ออฟ เรด ชูส์ ร่วมกับ คริสตินา ริชชี และ บรูซ วิลลิส จนคนเว็บไซต์พันทิปตั้งข้อสงสัยและเริ่มหาข้อมูลหนึ่ง แดกลับไม่พบ จากนั้นเรื่องราวของนาธานก็เริ่มถูกขุดคุ้ย ทั้งว่าไม่ใช่คนเนปาล แต่เป็นคนไต และยังมีคูกรณออกมาทวงเงินที่อ้างว่าถูกนาธานหลอกไปเป็นหางาวว กระทั่งนาธานมาเสียท่า เพราะแม่บ้านของตนเอง สมาน สุขเสริม ออกมาแจ้งความจับเพราะถูกนาธานโกงเงินไป 3 แสนบาท ที่สุดนาธานถูกจับเข้าคุก ระหว่างนั้นก็ให้สัญญาติดตัวออกมาจะชดเชยเงินคืนให้ แต่พอได้ประกันตัวออกมา กลับหน้ามือเป็นหลังมือ บอกว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุด เพราะไม่ได้โกงเงินใคร ไม่รู้จะพูดยังไงเลยวูย เฮ้อ!!! ก็เป็นแบบนี้ ถึงได้ ฉายา ลับ ลวง แล ไปครองนะซีพอกูน

สุดท้าย "เงี้ยวก" ขอเรื่องดี ๆ จงเกิดกับทุกคน สวรรค์ปีใหม่ (ลวงหน้า) เทอญ ...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คมชัดลึก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [คมชัดลึก](#) , [ไทยรัฐ](#) , [สยามดารา](#)

<http://women.kapook.com/view8478.html>

<http://www.naronk.org/uboard/show.php?Category=thai&No=2862>